

Thông báo của THP/NV Địch trách Quận Xã Hội

Vị trí của NT2 Trại Gia Hội.

Thứ bảy, 12 Tháng 12 2015 09:12

Kính gửi : - Quý Vợ Địch Diện 6 Khóa Nguyễn Trãi. - Quý Vợ Hội Trại các Hội Địch a Phụng ng : Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu.

- Quý Niên Trại và Anh, Chị Em các Khóa Nguyễn Trãi.

Trong tuần qua, Ban Chấp Hành Trại Hội NK-18 và toàn thể Quý Niên Trại và Anh Chị Em các Khóa Nguyễn Trãi đã nhận được tin buồn từ Tâm Thụ từ ngày 02-12-2016 của anh Cao Minh Bửu Ngọc, Địch Diện Khóa NT6 đã khốn thiếp kêu gọi sự giúp đỡ anh NT6 Nguyễn Văn Ánh, vợ của mình hầu như lâm vào cảnh đói tang đói lo hầu cho Chị Nguyễn Thị Công Dung, hiện thân của anh Ánh và mẹ đi tìm ngót tìm trăn.

Cũng rất may, BCH Trại Hội NK-18 và mẹ phát động thành lập Quận Xã Hội từ ngày 29-10-2015 với sự đóng góp nhiệt tình của Quý Niên Trại và Anh Chị Em các Khóa Nguyễn Trãi đến nay vẫn vẫn chưa mệt mỏi tháng tháng tuôn mà Quận Xã Hội đã đi được 8055 dollars để BCH Trại Hội có trong tay ngân khoản trợ giúp cấp thời 1000 dollars gọi đến anh NT6 Cao Minh Bửu Ngọc và anh NT6 Nguyễn Văn Ánh ký quỹ các chi phí số khố và thức ăn cần thiết cho các nghi thức khố để đưa tang.

Kính thưa Quý Niên Trại và các Anh Chị Em Nguyễn Trãi, suốt tiến trình hoạt động của các nhiệm kỳ trước đây, BCH Trại Hội thức ăn bữa cơm và những đồ vật ra như trại ng hầu trên. Nay thì Quận Xã Hội sẵn sàng đáp ứng cấp thời bất cứ mẹ tình huống xảy ra. Thay mặt cho tất cả anh em trong BCH Trại Hội NK-18, tôi xin chân thành cảm ơn sự hào ng và đóng góp nhiệt tình vào Quận Xã Hội của Quý Niên Trại và tất cả Anh Chị Em Nguyễn Trãi trong thời gian qua và sự tiếp tục gia tăng phát triển mạnh mẽ Quận Xã Hội.

Trong niềm hân hoan đón mừng Mùa Giáng Sinh và Tết Bính Thân 2016, BCH Trại Hội mong tiến xa thêm một bước nữa trong mục tiêu phụng sự xã hội tập thể Nguyễn Trãi, chúng tôi kính mong Quý Vợ Địch Diện 6 Khóa Nguyễn Trãi và Quý Vợ Hội Trại các Hội Địch a Phụng ng khắp Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu, và tất cả quố c nộ vui lòng gọi gọi danh sách các Anh Chị Em đang đi tìm tìm các nursing home và các chớ ng bớ nh ngót nghèo như cancer, stroke, parkinson để BCH Trại Hội NK-18 có thể gọi những món quà an ủi tinh thần đến các Anh Chị Em đó hầu thể hiện tình thương thân, tình trớ cao quý mà tất cả chúng ta luôn hân diễm với danh xưng Trại Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Địch Hội CTCT Đà Lạt trong tinh thần "Chúng ta mệt hết chớ còn có nhau".

Orange County, California ngày 06-12-2015. TUN. BCH Trại Hội NK-18. THP/NV Địch trách Quận Xã Hội

NT2 Trại Gia Hội.